
3. fundur miðvikudaginn 19. maí 2021 

Dagskrá: 

1. Fjögurra mánaða uppgjör.  

Farið yfir uppgjörið lauslega. 

2. Kaup á bústað í Húsafelli.  

Eiður sagði frá ferð sem var farin að skoða aðstæður. Verð á húsinu sem verið er að skoða með 

auka svefnhúsi er kr 58 milljónir m/v. vísitölu í dag. Skoðaðar voru teikningar af því húsi með 

tilliti til breytinga á upphaflega skipulaginu, mikið spáð og spegúlerað. Veitti stjórnin formanni 

umboð að skrifa undir alla pappíra vegna kaupanna.  

3. Gallup könnun.  

Samþykkt að gera könnun meðal félagmanna álíka og gerð var 2016.  

4. Samþykkt að segja upp þjónustusamningi við FMA og SE frá næstu áramótum.  

5. Önnur mál. 

Eiður sagði frá AN þingi 30. sept – 1. okt og LÍV þingi sem verður á Egilsstöðum 14. -15. október. 

Bréf frá Hollvinasamtökum SAK með beiðni um styrk. Hafnað  

Halldór Óli sagði frá aðalfundi Tækifæris og stendur félagið vel. Spurning um að selja hlut FVSA í 

Tækifæri.  

Þá sagði Halldór frá aðalfundi Símey og er hann þar áfram í stjórn. Reksturinn þar kom ekki alveg 

nógu vel út en horft er fram á betri tíma. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið.  


